
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม  ๒๕๖5  เวลา  10.00 น. 

ประชุมแบบ Online ผ่าน Application Google Meeting 
 

 

ผู้เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา                         รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม            กรรมการ 

                                                         เพ่ือสังคม  
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5. อาจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ กรรมการ 
6. อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ           กรรมการ 
 การศึกษา 

8. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญประธานสาขาเคมี  กรรมการ 

10. อาจารย์พรทวี  กองร้อย ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        กรรมการ 

                                                          และสิ่งแวดล้อม 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา  ประธานสาขาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนา       กรรมการ 

                                                              ผลิตภัณฑ์  
12.อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม ประธานสาขาฟิสิกส์            กรรมการ 

๑3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                  กรรมการ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย  กรรมการ    
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง  ประธานสาขาชีววิทยา กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.กมล อยู่สุข ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล ประธานสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล กรรมการ 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย ์ ประธานสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ กรรมการ 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา กรรมการ 
20. นายยอดชาย สายทอง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี                    เลขานุการ 
21. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-ไม่มี- 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 นาฬิกา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในการประชุม ได้ตรวจเช็คจ านวนผู้เข้าร่วม      

การประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงได้เริ่มการประชุม ตามวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ให้บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการปฏิบัติงานตามมาตรการ (Work from Home) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องการให้บุคลากรพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการปฏิบัติงานตามมาตรการ (Work from Home) จ านวน 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 
14 มกราคม 2565 โดยบุคลากรสายปฏิบัติการจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาท างาน 
   
                   มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
1.2 ขอเชิญรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 มีเพียงแค่วัคซีน PfiZer และ 
AstraZeneca ในวันที่  12 มกราคม 2565 เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอประชุมประกายเพชร                  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
      มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 โคตร้าประชุมวิชาการการส่งงานวิจัยและบทความวิจัย 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม แจ้งการโคตร้าประชุมวิชาการ

การส่งงานวิจัยและบทความวิจัย ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีโคตร้างานวิจัยหรือบทความวิจัยว่าง จ านวน 4 เรื่อง
จากจ านวนทั้งหมด 10 เรื่อง อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถส่งได้ โดยส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2565     
สามารถส่งผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ถ้าใกล้ถึงก าหนดแล้วทางคณะไม่มีส่งเพ่ิมเติมขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์ให้คณะอ่ืนได้รับทราบเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ 

  
            มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.4  การปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งรองคณบดี จ านวน 2 ท่าน 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม แจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
รองคณบดี จ านวน 2 ท่าน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนพันธกิจในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทางคณะวิทย์จึงขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งรองคณบดีดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์ เดิมเป็น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เปลี่ยนเป็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
  2. อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา เดิมเป็น รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคม 
เปลี่ยนเป็น รองคณบดีฝายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
1.5  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ ประธานในที่ประชุม แจ้งการขอแสดงความยินดีกับผู้ที่
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก สาขาวิชาคริตศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาค าวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
           นายยอดชาย สอยทอง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีแจ้งรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖4 และ
ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

             มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง วาระการประชุมครั้งที่ 9/2564 
   3.1 ประกวดคลิปสั้นประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งประกวดคลิปสั้น
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แจ้งความคืบหน้า คุณสุนิต สร้อยทอง ก าลังสรุปจ านวนหลักสูตรที่ส่งคลิปสั้น วาง
แผนการมอบรางวัลในช่วงปีใหม่แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงขอเลื่อน
ออกไปก่อน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาจะสรุปให้ทราบอีกครั้ง 
 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4  สถาบัน  

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4  สถาบัน โดยร่วมกับ 4 
สถาบัน คือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดความร่วมมือจะเป็น
การแชร์เรื่องบทความวิจัยเพ่ือส่งตีพิมพ์โดย MOU ทางคณบดีทั้ง 4 สถาบันได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เงื่อนไขหลักในการสร้างเครื่องมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันวารสารแต่ละ
สถาบันเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI โดยเป็นการแชร์บทความของแต่ละมหาวิทยาลัยข้อก าหนดการ MOU แต่ละสถาบัน
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ต้องท าการส่งบทความให้สถาบันอ่ืน ๆ 2 เรื่อง ต่อ 1 ฉบับ วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจาก
หลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก บทความจากหน่วยงานอ่ืนมากกว่า 50% เท่ากับ 2 คะแนน 
เป็นการผลักดันให้วารสารเข้าสู่ฐาน TCI และส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา เชิญชวนให้อาจารย์ในแต่ละ
สาขาส่งบทความเพ่ือเผยแพร่ลงวารสาร ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ สอง 
กรกฎาคม – ธันวาคม ฉบับละ 8 เรื่อง 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.3 การก าหนดเป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ 
แจ้งการก าหนดเป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณ 3 โครงการใหญ่ 
ดังต่อไปนี้ 

 โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ มี 2 โครงการย่อย โดยมีข้อก าหนดว่าถ้าอยู่ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้พ้ืนที่ละ 40,000 บาท จังหวัดพิจิตรได้พ้ืนที่ละ 50,000 บาทสาขาที่ลงในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต าบลนางั่ว มีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมกล้วยทอดสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ สาขาคณิตศาสตร์
และวิทยาการข้อมูล กิจกรรมการพยากรณ์ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตของชุมชน สาขาคณิตศาสตร์
และวิทยาการค านวณ กิจกรรมแผงธุรกิจเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชน สาขาการแพทย์แผนไทย กิจกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากโกโก้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมช่องทางการขายและการตลาดออนไลน์ 
สาขาเคมี กิจกรรมผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและพัฒนาอาชีพในครัวเรือน สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

     โครงการที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace 
สาขาที่เข้าร่วม สาขาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมไส้อ่ัว ลูกชิ้นน้ าจิ้มมะขาม สาขา
ชีววิทยา กิจกรรมผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน(น้ าพริก) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

      โครงการที่ 3 โครงการบริบทยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบท
ของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร มีจ านวน 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา กิจกรรมการจัดการน้ า
ในอ าเภอวังงิ้ว สาขาฟิสิกส์นั้นรอการยืนยันจากประธานสาขาอีกครั้งในการจัดกิจกรรม 

ทางหลักสูตรได้ส่งข้อมูลมายังคณะในวันที่ 5 มกราคม 2565 และจะด าเนินการรายงานที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาในวันที่ 18 มกราคม 2565 เพื่อจัดท าประกาศและด าเนินโครงการต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        3.4 พ้ืนที่การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG  (U2T ระยะที่ 1 และ 2) 
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       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ 
แจ้งพ้ืนที่การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T 
ระยะที่ 1 และ ระยะที ่2) ได้ประสานไปยังกองแผน วันที่ 18 มกราคม 2565 ทาง(อว.) รวบรวมข้อมูลสรุป
ให้กับทางรัฐมนตรีรายงานผลที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานหรือโครงการในระยะที่ 1 เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการขอ
งบประมาณในระยะที่ 2 ส่วนในระยะที่ 2 ทางคณะได้ร่วมกันวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังด าเนินการ
ไม่ได้นั้นเนื่องจากรองบประมาณถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะเรียกผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจงการด าเนินงานอีก
ครั้ง  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 
สัญจร”    
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขอเชิญเข้าร่วม
โครงการ “การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สัญจร”  เพ่ือรับสมัครนักศึกษาภาค
ปกติและภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  ในวันที่  19 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หน้าที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด จึงขอเลื่อนออกไปก่อน ถ้ามีความคืบหน้า
อย่างไรทางฝ่ายวิชาการจะแจ้งให้ผู้ที่ร่วมโครงการทราบอีกครั้ง 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            4.1 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ    
กับการท างาน” รุ่นที่ 6-9 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขอเชิญส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน” รุ่นที่ 6-9 มีการเปิดรับสมัคร
จ านวน 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันพุธที่ 19 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันพุธที่ 2 
ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่
9 ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึง วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัคร
ตามเว็ปไซด์ท่ีแนบมาพร้อมเอกสาร และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในสาขารับทราบรับจ านวนจ ากัด 
 

      มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
             4.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ เป็นอัตราค่าเนียมแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน ค่าลงทะเบียน
รายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอยู่ที่ 7,500 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอยู่ที่ 8,000 บาท หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
อยู่ที่ 12,000 บาท กรณีเรียนนอกแผนการเรียนปกติ หรือเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 1 หน่วยกิต ถึง เกิน 
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19 หน่วยกิต จะมีค่าทะเบียนระบุให้ทราบ และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับ
นักศึกษาภาคกศ.ปช. เป็นอัตราค่าเนียมแบบเหมาจ่ายค่าลงทะเบียนรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อัตรา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอยู่ที่ 6,300 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอยู่ที่ 6,400 
บาท หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอยู่ที่ 10,200 บาท อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ามาอาจมีอัตราการจ่ายเพ่ิมขึ้น เทอมถัดไปจะมีค่าธรรมเนียมเท่าเดิมจนจบ
ปริญญาตรี 
 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
  4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ประจ าปี 2564 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี 2564 จากได้น าร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2564 เข้าวาระการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางคณะได้ด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือขอรายชื่อตัวแทนของหลักสูตรจ านวน 1 ท่าน 
เป็นที่เรียบร้อยทางคณะจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามค าสั่งต่อไป 
  
      มติที่ประชุม  รับทราบ คณะกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขสามารถแจ้งได้ที่รองคณบดีฝ่ าย
วิชาการหรือท่ีคุณปิลันธนา ศรีรักษา 
 
  4.4 รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ 2564 ครั้งที่ 2 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายงานผลการด าเนินการ
จัดโครงการค่ายผู้น าเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ 2564 ครั้งที่ 2 ผู้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งหมด 238 คน เข้าร่วมจริง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.93% ผู้เข้าร่วมโครงการ 27 จังหวัด 45 โรงเรียน 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการทราบข่าวมาจากช่องทาง Facebook คณะวิทย์ 53.94% Instagram 1.31% line 
กลุ่ม 30.26% เพ่ือน 1.31% เพ่ือแนะน า 2.62 % เว็บไซด์คณะ 10.52% มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 
4.11 มีความพึงพอใจมาก ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ 60.52% 
 
                    มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมีอาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุลประธานหลักสูตร
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ได้ให้ข้อเสนอแนะคือจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนั้นเป็นเด็กต่างจังหวัด
มากว่าเด็กเพชรบูรณ์ซึ่งไม่ใช่เด็กกลุ่มเป้าหมายอยากให้ท าหนังสือไปยังโรงเรียนในกลุ่มของจังหวัดเพชรบูรณ์
เพ่ือให้โรงเรียนนั้นประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมาเรียนมากกว่า 
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   4.5 ขออนุญาตเสนอหลักสูตร Non-Degree เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขออนุญาตเสนอ
หลักสูตร Non-Degree เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ทางคณะวิทย์ได้ด าเนินการส่ง เข้าร่วมโครงการ 3 
หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรผู้ประกอบการเครื่องส าอางครบวงจร 
2. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
3. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ 

ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งไปยังผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
 
              มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
    4.6 การจัดโครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ ณ อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการจัดโครงการ
แนะแนวการศึกษานอกสถานที่ ณ อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ช่วงด าเนินการในเดือน มกราคม 2565 แต่เนื่อง
เกิดสถานการณ์โควิด ได้ท าการประสานไปยังโรงเรียนแต่มีค าสั่งให้วันที่ 1-14 มกราคม 2565 ทางโรงเรียน
ปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การลงพ้ืนที่จึงขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนหลังจากวันที่ 14 
มกราคม 2565 จะติดต่อประสานงานกลับไปยังโรงเรียนอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
                      มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

        4.7 รายงานการติดตามงบประมาณหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ไตรมาส 1) 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สารสนเทศแจ้งรายงานการติดตามงบประมาณหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 
1) การใช้เงินของแต่ละหลักสูตรด าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่ 1 และยังใช้ระบบในการตัดยอก
เงินให้หลักสูตรเข้าไปตรวจสอบบ่อย ๆ เพื่อให้ยอดตรงกัน 

  
 มติที่ประชุม  รับทราบ ฝากประธานสาขาตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินถ้าหลักสูตรใดยอดเงิน

ไม่ตรงสามารถแจ้งได้ที่คุณเพชรรินทร์ สีตะระโส 
 
  4.8 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะได้ตรวจสอบความถูกต้องของแผนแต่ละหลักสูตร 
และทางคณะได้ด าเนินการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะไปยังมหาวิทยาลัย ในวันที่ 
27 ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย ทั้งหมด 12 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ปริญญาโท 1 
หลักสูตร ใน 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร 
 

      มติที่ประชุม  รับทราบ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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4.9 รายงานความส าเร็จตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งรายงาน
ความส าเร็จตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 โดยมี 2 วัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

      1.เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนารักศึกษาของคณะวิทบสาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน เป้าหมายไม่อย่างน้อย 5 โครงการ ทางฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้ด าเนินการครบในรูปแบบออนไลน์ ผลส าเร็จคือบรรลุ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องตามอัตลักลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามแนวแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ ผลส าเร็จคือบรรลุ 
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  4.10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าอบรม กิจกรรมที่ 8 ยกระดับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอาง 
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทย์แจ้งสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าอบรม กิจกรรมที่ 8 ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางกิจกรรมนี้
ท างานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามหลักการปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีใน
การผลิตเครื่องส าอางอาเซียน โดยเอาเข้ากับกิจกรรมที่ 8 ของงานศูนย์วิทย์ กิจกรรมนี้เป็นผู้ประกอบการเข้า
ร่วมทั้งหมด 56 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้เข้าร่วม มีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.85 ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีการ
ต่อยอดผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกเพ่ือที่จะท าคูปองเพ่ือสนับสนุนการต่อยอด โดยสังเกตและท างานร่วมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการคนท าและผลักดันได้จริงเพ่ือเป็น KPI 
ของทาง (วว.) กลุ่มที่สนับสนุนจ านวน 7 ราย มีจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ราย จังหวัดตาก 2 ราย และกลุ่มนี้จะมี
การน าเสนอและคัดเลือกเพ่ือเป็นการต่อยอดให้สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อย่างได้ชัดเจน เพ่ือเป็นการผลิต
สินค้าท่ีส่งออกได้ 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                    4.11 ขยายเวลารับบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                   

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งขยายเวลารับบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จากเดิม
สิ้นสุดการรับบทความในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนบทความที่ส่งเข้าร่วม 45 เรื่อง โดยตั้งเป้าไว้
จ านวน 100 เรื่อง บทความนั้นยังไม่ถึงเป้าจึงขอขยายเวลาการส่งบทความ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบและสามารถน าเสนอบทความของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้า
ร่วมเผยแพร่และน าเสนอบทความได้ 
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        มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
4.12 แจ้งการส่งหนังสือในระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบใหม่ 

                    นายยอดชาย สายทอง รักษาการหัวหน้างานส านักงานคณบดีแจ้งการส่งหนังสือใน
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบใหม่ เป็นระบบที่พัฒนาเพ่ือบริหารจัดการในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานไปจนถึงบุคคล สามารถเกษียนหนังสือด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  ลดการใช้
กระดาษและสืบค้นเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนโครงการนั้นต้องเดินเอกสารตามปกติเพราะโครงการต้องใช้
งบประมาณ ส่วนขั้นตอนการด าเนินงานจะให้คุณวนิดา ภักดิ์จรุง จัดท า Flowchart ทางมหาวิทยาลัยให้เริ่มใช้
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกเอกสารยกเว้นโครงการ ทางคณะจะเชิญวิทยากรจากส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกระบวนการท าเอกสารอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

        มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ปาค าวัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสารสนเทศแจ้ง
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปีพ.ศ.2561-2565 ระยะ 5 ปี การจัดหารายได้ของคณะ
แบ่งออกเป็น 2 งบประมาณดังนี้ 
  1.งบประมาณรายได้พิเศษของศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีค่าบริการ จ านวนครั้ง และรายได้ โดยแบ่งเป็น 
   1.1 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ 
   1.2 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย 
   1.3 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางการเกษตร 
   1.4 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม 
   1.5 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ยีสต์และรา 
   1.6 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ าบาดาล 
   1.7 ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ข้อที่ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
  2.งบประมาณรายพิเศษด้านบริการวิชาการ จ านวนงบประมาณ 35,000 บาท ผู้รับผิดชอบ 
รองคณบดีฝ่ายองคก์รสื่อสารและพันธกิจสัมพันธ์ 
 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ ถ้ามีรายได้เพ่ิมเติมที่เป็นเงินรายได้สามารถน ามาเพ่ิมในแผนของคณะ 
และเพ่ิมข้อที่ 3 เรื่องงบประมาณการจัดประชุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์  รายได้ที่เข้าคณะนั้นต้องมี
ประกาศออกมารองรับ และก าหนด KPI รายได้ของแต่ละปีให้ชัดเจน 
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 5.2 แผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ มอบให้
อาจารย์อาทิตย์ หู้ เต็ม โดยการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาหลักด้านงานประกันคุณภาพค าสั่ งที่
362/2564 ช่วยดูแลระบบงานประกันของระดับหลักสูตรและระดับคณะ โให้อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เ ต็ม 
ดูแลฝ่ายงานประกันคุณภาพและมอบให้แจ้งแผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยแบ่งแผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพออกเป็น 2 แผนดังนี้ 

         1.แผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้ตัดส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับแผนออกและได้ส่งแผนให้คณะกรรมการของ
หลักสูตรได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและแจ้งกลับมาแก้ไขท่ีคุณลักษณ์คณา กิจจรัส เพ่ือแก้ไขและได้ก าหนด 
กลยุทธ์ของการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 1. การใช้ปฏิทินด าเนินการติดตาม 
 2. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
กลยุทธ์ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 1.การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเทคนิคการเขียน SAR ของระดับหลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่
เป็นระบบและกลไกโดยมีขั้นตอนการประเมินกระบวน 
 2.จัดเวทีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
 1.หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้คะแนนมากกว่า 3.15 
 2.หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องได้คะแนนในตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นระบบและกลไกมี
ขั้นตอนการประเมินกระบวนการในระดับ 4 คะแนน 
 

       2.แผนการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยก าหนด 
กลยุทธ์การติดตามข้อมูลและหลักฐานผลการด าเนินการของ SAR ในระดับคณะ 
 1. การประชุมด าเนินการติดตาม จ านวน 3 ครั้ง โดยให้หลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานตามรอบ
การติดตามของแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 2. การน าเสนอผลงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง  
 3. การน าเสนอระบบและกลไกขององค์ประกอบที่เป็นขั้นตอนตามกระบวนการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
 1.ต้องได้คะแนนงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะไม่น้อยกว่า 4.25 
 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องได้คะแนนในตัวบ่งชี้ประเภทระบบและกลไกขั้นตอนในระดับ 
5 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องได้คะแนนในตัวบ่งชี้ 1.8 และ 2.4 อยู่ในระดับ 4.25 
  
      มติที่ประชุม เห็นชอบ คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขในแผนสามารถแจ้ง
ได้ที่รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาหรือได้ที่คุณลักษณ์คณา กิจจรัส เพื่อแก้ไขข้อมูล 
 
  

 5.3 การจัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนการผลิตต ารา หนังสือ เพ่ือใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ       
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์       
                ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  พิมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งการจัดตั้งโครงการทุนสนับสนุน
การผลิตต ารา หนังสือ เพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีแนวคิดที่จะจัดโครงการกองทุนเพ่ือสนับสนุน เล่มละ 30,000 บาท ต่อ 1 เล่ม ต้องเป็น
หนังสือหรือต าราที่จะใช้ขอก าหนดทางวิชาการเท่านั้น ต้องการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการ
เผยแพร่ และจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ ถ้าเผยแพร่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นั้นไม่สามารถเบิกได้ 

 

      มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยด าเนินการต่อไป 
 
 5.4 แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งแผนการจัดการความรู้ 
(KM) ประจ าปีการศึกษา 2564  ทางฝ่ายวิชาการได้ให้คณะกรรมการในที่ประชุมเสนอหัวข้อ (KM) จ านวน 2 
หัวข้อ 1.ด้านการเรียนการสอน 2.ด้านงานวิจัย ทั้ง 2 หัวข้อนี้ทางคณะกรรมการได้มีมติเสนอหัวข้อการท า 
KM เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝ่ายวิชาการจึงขอจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามแผนและแลกเปลี่ยนความรู้ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขในแผนสามารถแจ้งได้ที่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือได้ที่คุณปิลันธนา ศรีรักษา เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
 
 5.5 ขออนุญาตด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาการ
ค านวณ แจ้งขออนุญาตด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ได้รับรองจากสภาวิชาชีพ
และครุสภา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประกอบกับมหาวิทยาลัยมีระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติการการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ซึ่ง
หลักสูตรสาขาวิชาได้ด าเนินการส ารวจความประสงค์ของนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนปริญญาตรีที่ 2 ควบ
หลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล และได้จัดท าแผนการศึกษาการเรียนรู้ นักศึกษาต้องเรียนเพ่ิมใน
ภาคฤดูร้อน จึงต้องขอความอนุเคราะห์ประธานสาขาที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่จะต้องมาสอนนักศึกษาในภาคฤดู
ร้อน พยายามให้อาจารย์ในสาขาสอนในภาคฤดูร้อนแทนอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดังนั้นจะไม่สามารถแตะต้องในรายวิชาของครุสภาได้  จึงมีความจ าเป็นจัดหลักสูตร
ภาคฤดูร้อน ซึ่งจะมีผลกระทบกับหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
ที่ต้องมีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทางหลักสูตรพยายามด าเนินในเรื่องของภาระงานให้มหาวิทยาลัยนับ
ภาระงานให้กับคณาจารย์ที่สอนในภาคฤดูร้อน 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบรองฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงานนัดหลักสูตรที่เก่ียวข้องในเรื่องของการ

เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนและจะแจ้งกลับให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ให้รับทราบอีก
ครั้ง 
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              5.6 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแจ้งขออนุมัติโครงการ
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ สืบเนื่องจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้
งบประมาณสนับสนุนโครงการ Reinventing University ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเครื่องส าอางเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปี 2565 และ ปี2566 มีตัวชี้วัดต้องมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการผลิต
เครื่องส าอาง เพ่ือตอบสนองต่อการให้บริการชุมชนในเรื่องของเครื่องส าอาง ชุมชนนั้นไม่สามารถไปต่อได้ติดเรื่องของ
การขออนุญาตเลขที่จดแจ้ง ดังนั้นจึงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการผลิตเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดตั้งขึ้นที่
อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารห้องสมุด (หลังเก่า) ชั้น 2 วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตร Non degree เป็นแหล่งผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและบริการให้กับ
ชุมชน และจัดหารายได้ โดยโครงสร้างบริหารแบ่งออกเป็น โครงสร้างบริหารงานอยู่ที่ส านักงานอธิการบดี และ
โครงสร้างบุคลากร ปัจจุบันบุคลากร มีอาจารย์แพทย์แผนไทย จ านวน 5 ท่าน และในอนาคตขอ
นักวิทยาศาสตร์ 1 ต าแหน่งที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางโดยเฉพาะ  ผลคาดว่าที่จะได้รับ คือเป็น
แหล่งฝึกและผลิตเครื่องส าอาง จัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

               5.7 ขออนุมัติโครงการการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแจ้งขออนุมัติ

โครงการการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สืบเนื่องจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้
งบประมาณสนับสนุนโครงการ  Reinventing University จัดตั้งที่ศูนย์วิทยบริการ (หลังเก่า) ชั้น 1 โดย
วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงการให้บริการชุมชนเป็นแหล่งผลิตยา
สมุนไพร ให้บริการวิชาการด้านสมุนไพร โครงสร้างบริหารแบ่งออกเป็น โครงสร้างบริหารงานอยู่ที่ส านักงาน
อธิการบดี และโครงสร้างบุคลากร  บุคลากรอาจารย์แพทย์แผนไทย จ านวน 5 ท่าน และจะขอรับต าแหน่งนัก
การแพทย์แผนไทยในปี 2566 2567 และ 2568 ปีละ 1 คน  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

                5.8 การขอส่งผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์   
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการขอส่งผลงานเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์   การน าเสนอการขอส่งผลงานเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์  ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ชีววิทยา โดยได้ส่งเอกสารเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย  

 ๑. แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กพอ.๐๓   จ านวน ๔ ชุด 
 ๒. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จ านวน ๔ ชุด 
     /จริยธรรมในมนุษย์ 
 ๓. แบบรับรองการท างาน      จ านวน ๔ ชุด 
 ๔. หนังสือรับรองภาระงานสอน     จ านวน ๔ ชุด 
 ๕. เอกสารประกอบการสอน     จ านวน ๔ เล่ม 
          รายวิชาพันธุศาสตร์ รหัสวิชา BIOL402 
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 ๖. DRIVE/RL/QR Code บันทึกข้อมูลการสอน            จ านวน ๔ ชุด 
 ๗. ผลงานทางวิชาการบทความวิจัย    จ านวน ๔ เล่ม 

 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    
พิมพันธุ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเอกสารเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาต่อไป 

 
            5.9 การขอส่งผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งการขอส่งผลงานเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ การน าเสนอการขอส่งผลงานเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ระดับรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาชีววิทยา โดยได้ส่งเอกสารเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย  

 ๑. แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กพอ.๐๓   จ านวน ๔ ชุด 
 ๒. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จ านวน ๔ ชุด 
     /จริยธรรมในมนุษย์ 
 ๓. แบบรับรองการท างาน      จ านวน ๔ ชุด 
 ๔. หนังสือรับรองภาระงานสอน     จ านวน ๔ ชุด 
 ๕. เอกสารประกอบการสอน     จ านวน ๔ เล่ม 
          รายวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง รหัสวิชา BIOL304 
 ๖. DRIVE/RL/QR Code บันทึกข้อมูลการสอน            จ านวน ๔ ชุด 
 ๗. ผลงานทางวิชาการบทความวิจัย    จ านวน ๔ เล่ม 

 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ 
คุ้มทรัพย์  ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเอกสารเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาต่อไป 

 
 

วาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
 

  6.1 การติดตามขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA) 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งการ

ติดตามขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA) โดยทางคุณลักษณ์คณา กิจจรัส ได้แจ้ง
ข้อมูลให้กับทางหลักสูตรได้รับทราบในการขอข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดส่งในวันที่ 12 
มกราคม 2565 โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่แนบหรือสแกน QR Code ที่คุณลักษณ์คณา กิจจรัส และขอความ
อนุเคราะห์ให้หลักสูตรด าเนินการจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือคณะจะได้ด าเนินงานแจ้งมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คร้ังที่ 1/๒๕๖5  หน้า ๑๔ 

 

 
 6.2 การติดตามแบบฟอร์มขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 
2564   
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งการ
ติดตามแบบฟอร์มขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 โดยทางคุณ
ลักษณ์คณา กิจจรัส ได้แจ้งข้อมูลให้กับทางหลักสูตรได้รับทราบในแบบฟอร์มขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่
ไม่มีการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2564  ก าหนดส่ง วันที่ 12 มกราคม 2565 สามารถส่งไฟล์มายังคุณ
ลักษณ์คณา กิจจรัส และขอความอนุเคราะห์ให้หลักสูตรด าเนินการจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือคณะจะ
ได้ด าเนินงานแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
       มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
         6.3 การจัดหารายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งการ
จัดหารายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ทางคณะวิทย์ฯ มีการปรับพ้ืนด้านหลังใช้ในการปลูกกล้วยหอมและแก้ว
มังกรน ามาในตลาด Science Online Maket ซึ่งทางคณะได้ด าเนินการขอมหาวิทยาลัยไปแล้ว ถ้าสาขาใดมี
ผลิตภัณฑ์น ามาร่วมจ าหน่าย โดยจะให้พ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้จ าหน่าย 
 
     มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น.       
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   
                                                                         
                                                                                      (นางลักษณ์คณา  กิจจรัส) 

     จดรายงานการประชุม 
 
 

 

                    

   (นายยอดชาย สายทอง)  
                                                                                 เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ 
                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        
 


